



เบอร์สี่พร้อมผู้ประมูล 'คาร์ฟูร์' รอบ 2

ย้ำความพร้อมลงทุนค้าปลีก ลั่น ไม่สนนำไทยเบฟ
จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย แม้อตลาดปรับตัวดี

กลุ่มเจริญรัตน์ เบอร์สี่ ยุคเกอร์ พร้อมผู้
ประมูลคาร์ฟูร์รอบสอง หลังคาร์ฟูร์ บริษัท
แม่ฝรั่งเศส ประกาศผลรอบแรกติดโผ
เข้าวัน 1 ใน 4 พร้อมเล็ง ทาพันธมิตรรวม
ประมูล เพิ่มความแข็งแกร่ง ประเมินคาด
จบแค่รอบสอง และประกาศผลได้ปลาย
เดือน พ.ย.

เบอร์สี่ฯ ผ่านรอบแรก ประมูลคาร์ฟูร์
ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของโลกอันดับสองจาก
ประเทศฝรั่งเศส ได้ประกาศผลผู้ที่เข้า
ประมูลซื้อกิจการของคาร์ฟูร์ ที่ประกาศขาย
ใน 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
ในรอบ แรกรวม 4 รายประกอบด้วย 1.
กลุ่มเซ็นทรัล 2. กลุ่มกาลิโน จากประเทศ
ฝรั่งเศส (ผู้ถือหุ้นใหญ่ในห้างบิ๊กซี) 3. บริษัท
เบอร์สี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 1
ใน 5 ธุรกิจภายใต้เครือที่ซีซีของนายเจริญ
สิริวัฒนภักดี และ 4. กลุ่ม ปตท.

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ
แรกนั้น มีกลุ่มอ็อน ซึ่งเป็นค้าปลีกจาก
ประเทศญี่ปุ่น และโลตัส ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก
จากประเทศอังกฤษ โดยตามขั้นตอนในการ
ประมูลนั้น จะให้ผู้ผ่านเกณฑ์รอบแรกทั้งสี่
รายงานราคาใหม่อีกครั้งในการประมูลรอบ
สอง เพื่อคัดเลือกราคาที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้
ชนะประมูลซื้อคาร์ฟูร์ ต่อไป

นายสุภาน สิริวัฒนภักดี กรรมการกลุ่ม
ที่ซีซี และกรรมการ บริษัท เบอร์สี่ ยุคเกอร์
จำกัด (มหาชน) หรือบีเจซี เปิดเผยว่า
บริษัทเบอร์สี่ยุคเกอร์มีความพร้อมที่จะเข้า
ยื่นประมูลซื้อคาร์ฟูร์ ในการประมูลรอบสอง
หลังจากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบแรก โดย
การประมูลรอบสองนั้นจะจัดขึ้นในราวเดือน
ต.ค.นี้ และขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่าจะหาพันธมิตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัทหรือไม่

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถ
ประกาศผลผู้ชนะได้เลยในการประมูลครั้งนี้
หรือราว เดือน พ.ย.

นายสุภาน กล่าวว่ ในการเข้าประมูล
คาร์ฟูร์ของบีเจซีนั้น มีบริษัทหลักทรัพย์ภัทร
จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
โดยผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
บริษัท ส่วนเป้าหมายหลักในการเข้ายื่นประ
มูลครั้งนี้ เพื่อต่อยอดธุรกิจของบีเจซีให้ครบ
วงจรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ กล่าวคือ ทั้งผู้
ผลิตสินค้า และมีช่องทางการจัดจำหน่าย
สินค้าของตัวเอง

นายสุภาน ยังได้กล่าวถึง เรื่องการนำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ว่า แม้อตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทางกลุ่มไม่มีนโยบายที่
จะนำบริษัทไทยเบฟ ซึ่งปัจจุบันจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไทย อีกรวมทั้งไม่มี
แผนที่จะจดทะเบียนในลักษณะการจ
ดทะเบียนทางอ้อม หรือแบ็คดอร์ ลิสต์
ผ่านบริษัท โออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทใน
เครือของไทยเบฟอีกด้วย

สำหรับกลุ่มที่ซีซีของนายเจริญนั้น
ได้จัดแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก
คือ 1.กลุ่มเครื่องดื่ม มีบริษัทหลัก คือ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ
บริษัท โออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
หลัก 2. กลุ่มพาณิชย์มีบริษัทหลัก คือ บริษัท
เบอร์สี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบีเจซี
3. กลุ่มการเงิน มีบริษัทหลัก คือ กลุ่มบริษัท
อากเนย์ 4. กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มี
บริษัทหลัก คือ ทีซีซี แลนด์ 5. กลุ่มเกษตร
อุตสาหกรรม